



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เรื่อง ช่องทางการสำหรับการแจ้งเบาะแสบ้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รูกล้าทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสบ้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รูกล้าทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสบ้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรูกล้าทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสบ้าย โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. แจ้งเบาะแสบ้ายด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๒. แจ้งเบาะแสบ้ายผ่านเบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๔-๖๒๕๖
๓. แจ้งเบาะแสบ้ายผ่านทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๑๐
๔. แจ้งเบาะแสบ้ายผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
๕. แจ้งเบาะแสบ้ายผ่านทางเว็บไซต์ www.nongtakai.go.th

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา





มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ด้วยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไค้ จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่หมายเลข ๐-๔๔๓๔-๖๒๕๖ หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไค้ www.nongtakai.go.th ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไค้ เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไค้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๑๐



แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย มี 4 แนวทาง

- **1** กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยกข้อร้องเรียนขึ้นขจัดหรือแก้ไขไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางอยู่ในที่สาธารณะ:
- **2** กรณีพบผู้กระทำความผิดขณะกระทำความผิด ให้แจ้งผู้กระทำความผิดจัดการเก็บ ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏในระยะเวลาที่กำหนด
- **3** กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดแต่ทราบและติดตามได้ ให้ทำหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน หรือล้างข้อความ ภาพนั้นในระยะเวลาที่กำหนด
- **4** กรณีผู้กระทำความผิดซ้ำอีกครั้ง ต่อๆ ไปให้พิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด